

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN
KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

ĐINH THỊ THANH TRANG

- Họ và tên: **ĐINH THỊ THANH TRANG**
- Sinh năm 1972
- Hiện đang công tác tại Phòng Tư pháp huyện Thủ Thừa

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi rất lấy làm vinh dự khi được Hội đồng bầu cử và UBMTTQ Việt Nam giới thiệu về tổ bầu cử số 6 tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn là người con sinh ra lớn lên và công tác tại quê hương Thủ Thừa. Cũng giống như tâm niệm của tôi khi còn ngồi trên ghế nhà trường là cố gắng học tập để sau này phục vụ cho bà con tại quê nhà và sau khi hoàn thành xong chương trình đại học Luật. Năm 1994 UBND huyện thành lập Phòng Tư pháp tôi đã xin vào làm việc cho đến hôm nay.

Trong quá trình công tác bản thân luôn lấy mục tiêu phục vụ cho nhân dân đưa lên hàng đầu, nghĩ vậy nên dù ở thời điểm nào, với cương vị nào bản thân tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, cố gắng hết sức mình giải quyết hồ sơ nhanh gọn, tiện lợi, đỡ phải tốn kém tiền của, công sức, thời gian của nhân dân.

Trong bầu cử lần này, tôi tha thiết bày tỏ mong muốn các quý cử tri hãy ủng hộ cho tôi để tôi có điều kiện hơn nữa trong việc kịp thời nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của bà con để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét để bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của bà con theo khả năng, thẩm quyền của mình.

Tôi luôn xác định là đại biểu HĐND nhiệm kỳ này, tôi sẽ có điều kiện học hỏi, nâng cao trình độ để rèn luyện, phấn đấu cống hiến hết khả năng của mình xem đó là trách

nhiệm một người cán bộ công chức, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với quê hương đất nước. Phát huy tốt khả năng, sở trường, làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân, đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách hành chính, xây dựng hệ thống chính sách xã hội, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp.

Để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.